



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. เลิกกฎหมายขายเหล้า14-17น.	มติชน
2. 'เฉลิมชัย'มอบโล่ชรัก.ผลงานดี-ครบ16ปีกรมการข้าว	แนวหน้า
3. ภาพข่าว: พันธุ์ข้าวดีเด่น	กรุงเทพธุรกิจ
4. ภาพข่าว: เยี่ยมชม	แนวหน้า
5. เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ไทย	เดลินิวส์
6. ของบ2.6พันล้านแก้ปัญหา	ไทยรัฐ
7. 'สภาเกษตรกร'ร่วมมือภาคการเกษตรจีน	แนวหน้า
8. ลาดกระบังแจ้งประกาศกรมวิชาการเกษตร รับคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่...	แนวหน้า
9. กลุ่มเลี้ยง'ชันโรง'บ้านคลองต่อ ปันเด็กรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ	ข่าวสด
10. ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ยกระดับรายได้ชาวนา	เดลินิวส์
11. ส่งออกน้ำผลไม้ทำเงินกว่า2หมื่นล้าน	แนวหน้า
12. จ่อปลดล็อกข้าวโพด-ข้าวสาลี	เดลินิวส์

เลิกกฎหมายขายเหล้า14-17น.

ตั้งแท่นรอกรม.ไฟเขียว ตุ้เล็งจัดแพคเกจสุ้แพง ช่วย'วินจยย.-คนจน'

'บักตุ้'แยมเตรียมคลอดแพคเกจมาตการสุ้น้ำมันแพง
ช่วยกลุ่มเปราะบาง-เกษตรกร-วิน จยย.รับจ้าง ราคา
น้ำมันโลกลง-เบนซินลดอีก 1 บาท/ลิตร (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ขายเหล้า

'บักตุ้'จ่อสรุปมาตการสุ้แพง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานสูง ทำให้ทุกอย่างขึ้นตามไป จะดึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30



สุ้ของแพง - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข้อเสนอมาตการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน และภาวะพลังงานมีราคาสูงเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 มีนาคม

บาทต่อลิตรไปก่อน ถ้าทำไปจนถึงที่สุดของงบประมาณที่มีอยู่อาจต้องมีมาตรการอื่นเพิ่มเติม ส่วนการช่วยเหลือแรงงานซึ่งได้รับผลกระทบจะต้องพิจารณาลดรายจ่ายของนายจ้างและลูกจ้าง ให้กองทุนประกันสังคมพิจารณาดำเนินการ มีหลายเรื่องด้วยกันทั้งเรื่องอาหารสัตว์ ปุ๋ย สิ่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยแพง เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ส่วนกลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย ต้องพิจารณาว่าจะช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไร ขณะนี้มีมาตรการเบื้องต้นที่อยู่ระหว่างการหารือ คือบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซหุงต้ม ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มสำหรับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยเหลือเรื่องราคาน้ำมันเบนซินกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง รวมถึงจะขอความร่วมมือให้ผู้ค้าเอ็นจีวีตรึงราคาไปก่อน

เมื่อถามว่า มาตรการทั้งหมดจะสรุปเมื่อใด นายกฯกล่าวว่า ภายในสัปดาห์นี้ เขาหารือกันอยู่ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะนำเข้า ครม. เมื่อถามว่า รัฐบาลจะตรึงราคาดีเซลได้กี่เดือน พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า จะตรึงเท่าที่มีเงินเหลืออยู่ ปัจจุบันมีอยู่ 4 หมื่นล้านบาท วันนี้ใช้ไปเกือบจะหมดแล้ว เมื่อถามว่า นอกจากตรึงราคาพลังงาน ส่วนราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะไข่ไก่ จะทำอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เป็นหน้าที่กระทรวงที่รับผิดชอบ แต่ต้องดูธุรกิจเช่นเดียวกัน ถ้าเราคูมราคาไว้ขณะที่ต้นทุนสูง จะให้ขายในราคาต่ำผู้ประกอบการคงอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูความเหมาะสมให้เกิดความเป็นธรรม อย่ากขอร้องให้ธุรกิจเอกชนต่างๆ ลดกำไรลงมาได้หรือไม่

‘จรินทร์’ จ่อผ่อนนำเข้าข้าวสาลี
ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์ราคาอาหารสัตว์ว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงปลัดกระทรวงพาณิชย์กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่า ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะวัตถุดิบ 3 ตัว คือ 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2.ข้าวสาลี 3.ปลาป่น ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ จากกิโลกรัม (กก.) ละ 6-7 บาท ขณะนี้กว่า 11 บาทต่อ กก. ส่วนข้าวสาลีในตลาดโลกราคาสูงขึ้น จึงต้องแก้ปัญหาให้ไม่กระทบต่อราคาเนื้อสัตว์เพื่ออุปโภคบริโภค

“ปัจจุบันมีมาตรการกำหนดลดสัดส่วน 3 ต่อ 1 คือ ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน ก่อนนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน แต่ที่ประชุมร่วมของปลัดทั้งสองกระทรวง เสนอให้ชะลอมาตรการนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ต้องหารือในคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) อีกครั้ง โดยสั่งให้เร่งนัดประชุม เพื่อช่วยทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสัตว์ และผู้บริโภคไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนจนเกินพอดี” นายจรินทร์กล่าว

พณ.ตรึงราคาไข่ไก่คละ 3.20บ.

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมประชุมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ตามที่ยื่นขอขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์ม จาก 3.20 บาท/ฟอง เป็น 3.30 บาท/ฟอง โดยให้เหตุผลเรื่องต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.94 บาท/ฟอง แต่เพื่อลดภาระประชาชน จึงขอความร่วมมือให้คงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ 3.20 บาท/ฟอง ตามที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้

ชงขอ 2.6 พันล. ช่วยแก้ปุ๋ยแพง

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ไทยนำเข้าปุ๋ย 431,732.97 ตัน มูลค่า 10,826.6 ล้านบาท ส่วนปี 2564 ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีจาก 45 ประเทศ ปริมาณ 5,520,883 ตัน มูลค่า 70,103 ล้านบาท โดยประเทศไทยต้องการใช้ปุ๋ยเคมี 8.06 ล้านตัน แต่ในปี 2564 มีการนำเข้าเพียง 5.52 ล้านตัน

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีเฉลี่ย 5 ล้านตันต่อปี มูลค่า

ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ตอนนี้ออกชนได้รับผลกระทบจากการสั่งซื้อ และต้นทุนขนส่ง ค่าระวางเรือ ค่าประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปุ๋ยเคมีสูงขึ้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า นายกฯกังวลต่อราคาปุ๋ยราคาแพงเกรงว่าจะกระทบกับเกษตรกร จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯเร่งหามาตรการดูแล ทั้งนี้เตรียมเสนอ ครม.ของงบประมาณ 2,675.4 ล้านบาท เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยพืชสด และโครงการร่วมพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และเหมาะสม

สบู้อ่อนขอขึ้นราคาพรวด 5บ.

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย กล่าวว่า ได้รับการแจ้งจากผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในการปรับราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับแจ้งจากผู้ผลิตสบู่ก้อนยี่ห้อหนึ่งขอปรับราคาขาย 5 บาทต่อก่อน เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น อาทิ น้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นส่วนผสมที่สำคัญ ขณะที่น้ำมันปาล์มขวดในร้านค้าปลีกบางแห่งไม่มีจำหน่าย นอกจากนี้ น้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งแบบบรรจุขวดและกระป๋อง ใช้วิธีการลดปริมาณสินค้าลงแต่ขายราคาเท่าเดิม เป็นการขึ้นราคาทางอ้อมจากก่อนหน้านี้ที่ได้รับแจ้งขอขึ้นราคา เช่น นมสดและนมข้นหวานกระป๋องยี่ห้อหนึ่งที่แจ้งปรับราคา 2 บาทต่อกระป๋อง เครื่องดื่มเกลือแร่ยี่ห้อหนึ่ง จะปรับราคา 2 บาทต่อขวด จากเดิม 10 บาท เป็น 12 บาท ในเดือนเมษายนนี้

‘ศักดิ์สยาม’ ถกแผนสูบน้ำมันแพง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมแนวทางการลดผลกระทบต่อภาคคมนาคมขนส่งจากสถานการณ์น้ำมันแพงผ่านระบบชุมทาง ประชุมร่วมกับภาคเอกชน อาทิ สภาพัฒนาการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือภาคเอกชน

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สั่งการให้ทุก

หน่วยงานในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ ด้านขนส่งทางถนน ให้พิจารณาต้นทุนรถโดยสารสาธารณะ ที่จะส่งผลกระทบต่อภาระการปรับขึ้นค่าโดยสาร รวมทั้งรถแท็กซี่ แนวทางอุดหนุนผู้ประกอบการขนส่ง ให้เตรียมประเมินสถานการณ์กรณีขึ้นราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร และที่ราคาอื่นๆ รวมถึงประเมินราคาต้นทุนการก่อสร้างที่สูงขึ้น และแนวทางในการจ่ายเงินชดเชยค่า K หรือ ESCALATION FACTOR

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ด้านการขนส่งทางราง ให้พัฒนาระบบการจ่ายค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งมวลชนสาธารณะรูปแบบอื่น ส่งเสริมทางการตลาดจูงใจให้ประชาชนเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ด้านการขนส่งทางน้ำ ให้มีแผนปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานทางเลือกอื่น ด้านการขนส่งทางอากาศ ให้พิจารณามาตรการบรรเทาผลกระทบต่อสายการบิน รวมทั้งพิจารณามาตรการให้การช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม

“สั่งการให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นำข้อเสนอนี้มาสรุปผลเพื่อนำเสนอกระทรวง ก่อนรายงานไปยังนายกฯ และให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านโลจิสติกส์และขนส่ง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม” นายศักดิ์สยามกล่าว

น้ำมันโลกลง-เบนซินลด1บาท

รายงานข่าวจาก สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 1.00 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 17 มีนาคมนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีก เบนซิน 95 (จำหน่ายเฉพาะพีทีที สเตชั่น) ราคา 46.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 38.75 บาทต่อลิตร อี 20 ราคา 37.64 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 38.48 บาทต่อลิตร อี85 ราคา 30.94 บาทต่อลิตร ดีเซลบี5 (บี7 บี10 และบี20) ราคา 29.94 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมียม 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

รายงานระบุว่า ราคาขายปลีกเบนซินที่ลดลงมาเป็นผลจากระดับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ที่ลดลงแรงในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ทำให้ค่าการตลาดของดีเซลและน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ดีดตัวเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากดีเซลยังมีการชดเชย

ราคาสูงจากกองทุนน้ำมันฯจึงใช้วิธีลดอัตรา การชดเชยลง ขณะที่กลุ่มเบนซินสามารถลดราคาได้เลย

จ่อเลิกอ้อมดีเซลพรีเมียมเดิมน้ำมัน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า ขณะนี้กองทุนอยู่ระหว่างหารือกับกรมธุรกิจพลังงาน กรมสรรพสามิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางแยกการอุดหนุนน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมหรือเอ็กซ์ตรา ที่ใช้ในกลุ่มผู้ใช้รถราคาแพง ออกจากการอุดหนุนราคาดีเซล บี5 เพื่อดูแลภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคเกษตรเป็นหลัก ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายตรงราคาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้

“ล่าสุดกองทุนลดการอุดหนุนน้ำมันดีเซล 5.80 บาทต่อลิตร จากก่อนหน้านี้อุดหนุน 7.77 บาทต่อลิตร เคยอุดหนุนสูงสุด 11.95 บาทต่อลิตร ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับลดลงต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล” นายวิศักดิ์กล่าว

นายวิศักดิ์กล่าวว่า หากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกผันผวนอยู่ในระดับสูงอีก อาจต้องอาศัยอำนาจ พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ให้ใช้ขบกลาง หรือการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงจากปัจจุบันที่เก็บในอัตรา 3.20 บาทต่อลิตร เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนเพิ่มเติมจากการกู้เงิน แต่หากราคายังพุ่งสูงจนกองทุนน้ำมันฯไม่สามารถดูแลได้ อาจปรับราคาดีเซล แต่จะไม่ให้ราคากระชากเกินไป อาทิ อาจปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร เป็น 30.50 บาทต่อลิตร

‘โรบินฮู้ด’ ตรีงค่าส่งสินค้า

นายสีหนาท ล้าซ่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เฟิล เวเนเจอร์ส จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม “โรบินฮู้ด” กล่าวว่า แม้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แต่บริษัทยังไม่มีนโยบายปรับเพิ่มค่าขนส่ง เนื่องจากบริษัทไม่มีการเก็บค่าคอมมิชชั่น หรือค่าจีพีเพิ่มเติมกับทางคนส่งสินค้า (ไรเดอร์) ทำให้ไรเดอร์ยังได้รับค่าส่งเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ไรเดอร์ต้องทำการส่งมากขึ้น เพื่อให้คุ้มกับค่าน้ำมันที่เสียไป เบื้องต้นยังไม่มีการเรียกร้องขอเพิ่มค่าขนส่งกับทางบริษัท

นายสีหนาทกล่าวว่า ทั้งนี้ จากระดาน้ำมันที่

สูงขึ้น ทำให้ไรเดอร์ไม่สมัครเข้าร่วมโครงการเช่าบริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (อีวีไบค์) วันละ 120 บาทกับบริษัทมากขึ้น ตอนนี้มีไรเดอร์สนใจขอเช่ากว่า 2,000 ราย เป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้แก๊สมาเป็นไฟฟ้าตั้งเป้าภายใน 5 ปี ไรเดอร์จะใช้อีวีไบค์ ในสัดส่วน 25% จากจำนวนไรเดอร์ทั้งหมด

‘นกแอร์’ แจงเหตุหยุดบิน ‘เบตง’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา มีประชาชนใน อ.เบตง จ.ยะลา จองตัวสายการบินนกแอร์เพื่อเดินทางจากเบตงไปกรุงเทพฯ ในวันที่ 18 มีนาคม เที่ยวบินที่ DD 5183 โดยจ่ายเงินแล้ว แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ โทรแจ้งว่า เที่ยวบินที่จองไว้ได้ยกเลิกแล้ว หากต้องการจะเดินทางให้เปลี่ยนไปขึ้นที่สนามบินหาดใหญ่แทน หากต้องการค่าตัวคืน ต้องรอ 45 วัน

ต่อมาฝ่ายประชาสัมพันธ์สายการบินนกแอร์ แจ้งว่า อ.เบตง เป็นจุดหมายใหม่ของนกแอร์ ต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน แต่ด้วยระยะเวลาในการทำตลาดมีน้อย ทำให้จำนวนผู้โดยสารไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับต้นทุนการบินค่อนข้างสูง โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมต่างๆ จึงตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินดอนเมือง-เบตง ในวันที่ 16 และ 18 มีนาคม 2565 โดยสายการบินจะคืนเงินค่าบัตรโดยสารและค่าชดเชยจากการยกเลิกเที่ยวบิน

นัดถกอุทกทอ่งเที่ยว21มี.ค.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์นกแอร์ แจ้งว่า นกแอร์นัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารวันที่ 21 มีนาคม เพื่อหารือเรื่องการขอรับการสนับสนุนและความร่วมมือด้านต่างๆ นอกจากนี้ นกแอร์จะจัดเที่ยวบินพิเศษวันที่ 18 มีนาคม นำสื่อมวลชนและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเดินทางไปเบตง เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางนี้ นกแอร์ ขอยืนยันความพร้อมให้บริการสู่ท่าอากาศยาน เบตง โดยจะประกาศตารางบินอย่างเป็นทางการให้ทราบอีกครั้ง

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่นกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินไปเบตง เนื่องจากปัจจุบันสายการบินอยู่ภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ หากดำเนินธุรกิจที่ขาดทุน อาจเสี่ยงถูกเจ้าหน้าที่ฟ้องร้อง รวมทั้งอาจทำให้แผนฟื้นฟูไม่ผ่าน

การพิจารณาด้วย จึงจำเป็นต้องหยุดดำเนินการธุรกิจในส่วนที่ทำให้ขาดทุนชั่วคราว ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าในเส้นทางดังกล่าว มีน้อยมาก ไม่คุ้มค่า โดยวันที่เปิดบินวันแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีนายขาเป็นประธานนั้น มีผู้โดยสารเพียง 10 ราย ส่วนวันที่ 16 มีนาคม มีจองตั๋วเพียง 11 ที่นั่ง วันที่ 18 มีนาคม จองล่วงหน้าเพียง 4 ที่นั่ง ถือว่าน้อยมาก

‘บิกตู’ เชื้อเปิดพ.บ.บินเบตงดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีสายการบินนกแอร์ยกเลิกเที่ยวบินดอนเมือง-เบตง วันที่ 16 มีนาคม และวันที่ 18 มีนาคม ว่า ต้องไปหารือกัน เขาขอให้รับรองรายได้ แต่มันจะดีขึ้น เมื่อเปิดประเทศเรากับมาเลเซีย เพราะผู้โดยสารบางส่วนมาจากต่างประเทศ การบินจะเข้ามาลงเบตงมากขึ้น ต้องเห็นใจกันและกัน ผู้ประกอบการขาดทุนเขาก็ไม่ไหว แต่มีสนามบินขอมดีกว่าไม่มี

รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย.ประสานกับสายการบินนกแอร์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยนกแอร์ยืนยันว่ามีความพร้อมจะบินเส้นทางดังกล่าว แต่ที่ยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาด จึงต้องทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวันที่ 18 มีนาคมนี้ สายการบินจะบินไปรอมาตรการท่องเที่ยวเบตง และจะแถลงข่าวชี้แจงต่างๆ สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋ววันที่ 16 มีนาคมและวันที่ 18 มีนาคม สายการบินจะคืนเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนภายใน 7 วัน พร้อมค่าชดเชยการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้า อีกรายละ 1,200 บาท

‘บินไทย’ แจงไม่มีตีราคาตั๋ว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ในฐานะคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุน ต้องปรับธุรกิจให้บินอย่างประหยัด และกำหนดราคาให้เหมาะสม

ซึ่งบริษัทได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่แล้วทั้งบุคลากร นำทรัพย์สินไม่เกิดประโยชน์ไปขาย เปิดเส้นทางใหม่ที่มีโอกาสมากขึ้น เช่น อินเดีย และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น

“ตอนนี้ยังบินทุกเส้นทาง และเปิดเส้นทางใหม่เพิ่ม เพราะเดิมเราบินแค่ 10-20% ปัจจุบันผู้โดยสารเริ่มมากขึ้น หลังยุโรปเปิดประเทศ เราไม่มีการตรึงราคาตั๋วโดยสารปรับราคาขึ้นลงตามการแข่งขันของตลาด” นายชาญศิลป์กล่าว

ล้งเลิกกฎหมายขายเหล้า‘บ่าย2-5’

นายอนุกร คุปต์จิตรต์ อดีตนายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย และผู้บริหารบริษัทจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า หลังรัฐผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เริ่มเห็นการจัดกิจกรรมและการประชุมมากขึ้น เป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เชื่อว่าน่าจะผ่านจุดวิกฤตต่ำสุดมาแล้ว ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบันเทิง และโรงแรมที่พากันว่างว่างลงตอนนี้จะกลับมาคึกคัก แต่อย่างน้อยกว่าปกติอยู่มาก ประเมินว่าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะกลับมาดีขึ้นชัดเจนประมาณปลายไตรมาส 3 ต้นไตรมาส 4 ตรงกับช่วงฤดูท่องเที่ยวและปีใหม่

“อีกประเด็นที่จะทำให้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลับมาคึกคัก คือ รัฐเตรียมปลดล็อกเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลา 14.00-17.00 น. ตามที่ 16 องค์การภาคบริการ อาทิสมาคมเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาคมค้าปลีก สมาคมผู้ประกอบการถนนข้าวสาร สมาคมร้านอาหาร ร้องขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ที่เข้มงวดตั้งแต่ปี 2515 ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย ทางภาคเอกชนจึงเสนอเรื่องดังกล่าวล่าสุด รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดี ที่จะยกเลิกประกาศห้ามขายดังกล่าว โดยจะเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.ต่อไป

“การห้ามขายช่วงเวลาบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนี้ ใช้มาแล้ว 50 ปี ตอนนี้สถานการณ์

เปลี่ยนแปลง ความคิดเดิมที่เกรงว่าจะช็อกกันในช่วงทำงานนั้น ไม่น่าจะสอดคล้องกับสภาพวันนี้ ที่มีกฎระเบียบห้ามดื่มในเวลาทำงานอยู่แล้ว” นายอนุกรกล่าว

หอดักจับไวรัสโคโรนาประจำถิ่น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่ คาดว่าสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มดีขึ้น หลายประเทศต้องการให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น เช่น เวียดนาม เตรียมประกาศเรื่องโรคประจำถิ่นเร็วขึ้นกว่าเดิม แม้จะมีการระบาดมากถึง 1-2 แสนคนต่อวัน เพื่อเดินทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยควรประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นเร็วขึ้น พร้อมผ่อนผันมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินทางต่อไปได้

“รัฐบาลควรเริ่มผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศระบบเทสต์แอนด์โก โดยไม่ต้องตรวจ RT-PCR ใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศ แต่ให้ตรวจ RT-PCR 1 ครั้งในวันที่เดินทางมาถึงไทย และให้ลดการกรอกข้อมูลลงระบบไทยแลนด์พาส เชื่อว่าจะสร้างบรรยากาศในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศได้มากขึ้น การผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจเดินทางต่อไปได้ ไม่เสียโอกาสให้ประเทศคู่แข่งดึงการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนไป” นายสนั่นกล่าว

'เฉลิมชัย' มอบโล่ชรัก. ผลงานดี-ครบ16ปีกรมการข้าว

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น และศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมพิธี ที่กรมการข้าว ซึ่งนายเฉลิมชัยกล่าวว่า ข้าวและชาวนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงคนไทย สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เป็นที่ยอมรับ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ กรมการข้าว จึงมุ่งที่จะศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้าวของประเทศแบบครบวงจร ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" ซึ่งได้ดูแลชีวิตชาวนาถึง 4.7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ

18 ล้านคน ซึ่งถือว่ามากถึง 1 ใน 3 ของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลตระหนักและเข้าใจปัญหาที่ชาวนาเผชิญอยู่ ทั้งในเรื่องราคาข้าวตกต่ำ การส่งออกลดลง ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สถานการณ์ภัยธรรมชาติ ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงกำหนดนโยบายประกันรายได้เกษตรกร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการผลิต 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้ดำเนินนโยบายคู่ขนานต่างๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น

สำหรับด้านการพัฒนาการผลิตข้าว ได้มีนโยบายปรับปรุงพันธุ์ข้าวและผลิตพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาด สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงการผลิตข้าวอินทรีย์ การตรวจรับรองการผลิตข้าวคุณภาพ การส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สร้างโอกาสใน

การเพิ่มคุณภาพการผลิต อีกทั้งยังมีการเชื่อมโยงการตลาด ผลักดันให้ชาวนารวมกลุ่มการผลิต เพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรอง

ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้มอบเสื้อสามารถกรมการข้าว ให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2564 รวม 2 ราย มอบเสื้อสามารถกรมการข้าวและโล่รางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลคนดีศรีข้าวปี 2564 ได้แก่ ประเภทข้าราชการ 3 ราย ประเภทลูกจ้างประจำ 3 ราย ประเภทพนักงานราชการ 3 ราย และประเภทจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 3 ราย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยคนดีศรีข้าวปี 2564 รวม 7 ราย ได้แก่ ประเภทข้าราชการ 4 ราย ประเภทพนักงานราชการ 2 ราย และประเภทจ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน 1 ราย มอบโล่รางวัลให้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น 3 ศูนย์ และศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น 3 ศูนย์ รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 17 มีนาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12077

Col.Inch: 21.55

Ad Value: 30,170

ภาพขาว: พันธุ์ข้าวดีเด่น

หน้า: 5(บนขวา)

PRValue (x3): 90,510

คลิป: ขาว-ดำ



พันธุ์ข้าวดีเด่น : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ ข้าวราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น และศูนย์วิจัยข้าวดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 17 มีนาคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14931

Col.Inch: 16.55

Ad Value: 20,687.50

ภาพข่าว: เยี่ยมชม

หน้า: 1 (ล่าง)

PRValue (x3): 62,062.50

คลิป: สีสี่



▲ **เยี่ยมชม :** ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รว.เกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ หลังเป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นและศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว ที่กรมการข้าว

เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ไทย

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่ น.ส. มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้นโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ 70 ปี เริงดำเนินการ 3 ด้านคือ 1. ด้านการสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส มีการให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ ที่จะทำการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในอนาคต มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับแก่สมาชิกได้ ในขณะที่เดียวกันหากสหกรณ์ได้จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี ขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้กำกับผู้สอบบัญชีให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่กรมฯ จะต้องให้คำแนะนำและตรวจสอบบัญชี ทั้งสิ้น 12,054 แห่ง แยกเป็น สหกรณ์ จำนวน 7,781 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 4,273 กลุ่ม โดยในปี 2565 กรมฯ มีเป้าหมายในการเข้าตรวจสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวม 9,829 แห่ง แยกเป็น สหกรณ์ 6,331 สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 3,498 กลุ่ม

2. ด้านการสอนบัญชี ให้มีความสำคัญกับการสอนบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร รวมถึงลูกหลานของ



เกษตรกรด้วย เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคต ช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมั่นคงและเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ได้มอบนโยบายให้กรมฯ ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดทำ MOU ร่วมกัน บรรจุหลักสูตรการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเด็กนักเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อันจะเป็นการวางรากฐานให้กับเยาวชนไทยได้มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน โดยคาดว่าจะลงนาม

ภายในเดือนเมษายน 2565 และเริ่มการสอนเทอมการศึกษาหน้า ในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้สอนบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ให้กับเด็กและเยาวชนตามโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 45,066 ราย โดยในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายดำเนินการ 4,500 ราย

3. ด้านการกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่ม

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 17 มีนาคม 2565

ปีที่: -

ฉบับที่: 26453

หน้า: 17(บхва)

Col.Inch: 55.35 Ad Value: 116,235

PRValue (x3): 348,705

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งสหกรณ์ไทย



เกษตรกร มอบหมายให้กรมฯ ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยให้คำแนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากสหกรณ์ใดยังไม่สามารถดำเนินการจัดทำบัญชีด้วยตนเองได้ จะมีเจ้าหน้าที่กรมฯ ช่วยดูแลสอน แนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงแนะนำให้มีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้น สำหรับสหกรณ์ที่ตั้งใหม่และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี.

ขอบบ2.6พันล้านแก้ปัญหา

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ม.ค.-ก.พ.64 ไทยนำเข้าปุย 431,732.97 ตัน คิดเป็นมูลค่า 10,826.6 ล้านบาท โดยปี 2564 ไทยนำเข้าจาก 45 ประเทศ ปริมาณ 5,520,888 ตัน มูลค่า 70,103 ล้านบาท สำหรับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่าไทยมีพื้นที่ 131 ล้านไร่ ต้องการใช้ปุ๋ยเคมี 8.06 ล้านตัน แต่ในปี 2564 มีการนำเข้าเพียง 5.52 ล้านตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความกังวลต่อราคาสินค้ารวมถึงปุ๋ยราคาแพงที่กระทบกับเกษตรกร จึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯเร่งหามาตรการรับมือให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณามาตรการแก้ปัญหาปุ๋ยแพงเตรียมเสนอของบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2,675.4 ล้านบาท เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ปุ๋ยพืชสด และโครงการเพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม.

สภาเกษตรกรร่วมมือภาคการเกษตรจีน

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวภายหลังประชุมหารือแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสินค้าเกษตร ร่วมกับนายหวาง ลีผิง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ว่าต้องขอบคุณอัครราชทูตฯ ซึ่งมี 3 เรื่อง ที่สภาเกษตรกรฯ ต้องดำเนินการ คือเรื่องบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ซึ่งจะขออนัดหมาย รมว.เกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อเร่งรัดให้เกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันโดยเร็ว การพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อให้ปรับปรุงกระบวนการผลิต

ให้เหมาะสมสำหรับการส่งออกและการประสานความร่วมมือระหว่างเกษตรกรไทยและจีน

ขณะที่ นายหวาง ลีผิง กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ว่ามีความร่วมมือกันในระดับรัฐบาล และระดับองค์กร ซึ่งในปี 2564 การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับจีน มีมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปจีน มีมูลค่าถึง 12,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ตลาดจีนมีความต้องการสินค้าเกษตรจากประเทศไทยอย่างมาก ในปี 2564 การส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน เติบโตถึง 52% แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรไทย หากเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่

รู้จักก็จะทำให้สินค้าเกษตรของไทยเป็นที่ต้องการมากขึ้นเช่นกัน

นายหวาง ลีผิง กล่าวถึงแนวทางเพื่อให้เกษตรกรไทยได้ผลิตผลผลิตผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการตลาดของประเทศจีน ได้แก่ 1.ทั้งสองฝ่ายควรดำเนินความร่วมมือกันตลอดกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูก แปรรูป บรรจุหีบห่อ และจัดจำหน่าย 2.สภาเกษตรกรฯ ควรเข้ามามีบทบาทสำคัญด้านการประสานความร่วมมือให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกของไทยเพื่อจัดแสดงสินค้าเกษตรไทยในเมืองใหญ่ๆ ของจีน และ 3.การจับมือกับบริษัทจากจีน ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรไทยด้วยระบบออนไลน์

ลาดกระบ้งแจ้งประกาศกรมวิชาการเกษตร รับคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 6 ชนิด

นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบ้งเปิดเผยว่า ด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้รับคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อขอรับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ในพันธุ์พืชจำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้ 1.กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ชากระไวท์นูวี 2.แดงกวาพันธุ์ทีเอส 34533 3.แดงกวาพันธุ์ทีเอส 32860 4.แดงโมพันธุ์ฮันนี่มูน 5.แดงโมพันธุ์กิงส์เฮลโลว์ และ 6.แดงโมพันธุ์ฮันดา พร้อมทั้งได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กรมวิชาการเกษตร จึงประกาศโฆษณา คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จำนวน 6 รายการข้างต้น

ทั้งนี้ เขต ขอแจ้งให้ประชาชน

ในพื้นที่ทราบประกาศดังกล่าว หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือเห็นว่า คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 สามารถยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-9407214 ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันเริ่มประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หลากหลาย

9



กลุ่มเลี้ยง'ชันโรง'บ้านคลองต่อ
ปั่นเต็กรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ

กลุ่มเลี้ยง'ชันโรง'บ้านคลองต่อ ปั่นเต็กรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ

ทุกปีมานี้ เห็นชัดว่าเกษตรกรภาคใต้หลายจังหวัดหันมาเลี้ยงผึ้ง และชันโรงเป็นอาชีพเสริมกันมากขึ้น เพราะนอกจากไม่ต้องลงทุนเรื่องอาหารการกินแล้ว ยังไม่ต้องใช้เวลาไปดูแลอะไรมาก แค่ทำกล่องหรือรัง ให้อยู่เท่านั้นพอ ที่สำคัญมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ ถ้าเลี้ยงจำนวนมากรังก็จะได้เงินมากตามไปด้วย รวมถึงยังสามารถนำส่วนต่างๆ ในรังไปแปรรูปได้อีกด้วย

วันก่อนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชวนไปดูความสำเร็จโครงการวิจัย "การพัฒนาชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จ.สงขลา" เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การตลาด ตลอดจนผลักดันจากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลัก สร้างรายได้มั่นคงที่วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งใน อ.รัตภูมิ และ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ ติมโยธิน ควบบตีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นผู้อำนวยการแผนโครงการ ส่วน ผศ.ดร.นุกุล ชื่นทีก ผู้ช่วยควบบตีคณะรัฐศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการย่อย นำทีมคอยให้ข้อมูล



จุดหนึ่งจะไปถือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ เป็นศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง มีคณะต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานจำนวนมากทั้งในส่วนของคนไทย และชาวต่างชาติหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศในยุโรป เอเชีย และอเมริกา ผศ.ดร.นุกุลเล่าว่า กลุ่มนี้เริ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยเชื่อมโยงการเกษตรอินทรีย์อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันมีการเลี้ยงชันโรงหลายพันรัง



ผู้เลี้ยงชันโรงกับสมาชิกวิสาหกิจบ้านคลองต่อ



ดูน้ำหวานจากรังผึ้งพันธุ์ 'อิตามา'

ใน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ขนเงิน ทูราซิก้า และอิตามา โดยขับเคลื่อนร่วมกับเครือข่ายรายย่อยในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมาเรียนรู้การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ยาหม่องขี้ผึ้งชันโรง พืชมะเดื่อ และสบู่

สำหรับผึ้งชันโรงพิเศษกว่าผึ้งชนิดอื่นๆ ตรงที่นำมาจากต้นไม้ชนิดต่างๆ มาต่อเติมสร้างรัง ทำให้น้ำผึ้งมีสรรพคุณทางยาที่ดี และยังเป็นเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และการทำเกษตรกรรมว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เกือบทั้งหมด ช่วยส่งเสริมให้พืชพรรณ โดยเฉพาะผลไม้คิดผลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งน้ำผึ้งชันโรงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ในส่วนรสชาติยังให้ความแตกต่างจากน้ำผึ้งอื่นๆ

เพราะมีรสเปรี้ยวอมหวาน รสชาติขื่นขม ปัจจุบันอยู่ที่ 2 บาทต่อ 1 มิลลิตร ผึ้ง 2-3 รัง ให้ผลผลิตน้ำผึ้งประมาณ 1 ก.ก. สร้างรายได้หลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นได้อีก

นายวิสุทธิ สุวรรณ หรือบังอิ๊ วัย 44 ปี ประธานวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ และเจ้าของนาตาฟาร์ม เล่าว่า กลุ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 แต่ความจริงเลี้ยงดู (ภายใต้) หรือชันโรงมาหลายปีแล้ว มีสมาชิก 24 คน รวมทั้งอาจารย์และนักเรียนด้วย

เพราะนอกจากจะส่งเสริมเกษตรกรแล้ว ยังส่งเสริมเด็กนักเรียนด้วย ทั้งในเรื่องการเลี้ยง การเก็บน้ำหวาน และการแปรรูป เป้าหมายคือต้องการปลูกผึ้งตั้งแต่เด็ก เนื่องจากมีต้นทุนในหมู่บ้านเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีคุณค่า จึงสอนให้เด็กๆ รู้จักคุณค่าของแมลง

เมื่อวันข้างหน้าคนพวกนี้กลับมามีบ้านกับพ่อแม่ จะได้มีงานรองรับเป็นรายได้ที่เยอะเหมือนกัน

บังอิ๊ย้อนอดีตให้ฟังว่า เดิมนั้นชันโรงมีในหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่า บางบ้านฉีดยาให้ตาย ความจริงมีประโยชน์เยอะเพราะผสมเกสรเก่ง เคยชวนเพื่อนบ้านลองเลี้ยงดู ปีแรกมี 10-20 รัง จังกว้าง 6 นิ้ว สูง 5 นิ้ว ทำจากไม้กระถ่อนและไม้กระถินมอดไม้กิน เก็บน้ำหวานได้ 15 ก.ก. เพื่อนบ้านตกใจว่าชันโรงตัวเล็กขนาดนี้ แต่ทำไมน้ำหวานได้เยอะ ปัจจุบันสมาชิกแต่ละคนเลี้ยงคนละ 100 กว่ารัง ส่วนตัวมี 200 รัง จากเดิมที่เลี้ยงตอนแรกแค่ 10 กว่ารัง รวมกันทั้งกลุ่มมี 3,000 กว่ารัง โดยในโรงเรียนบ้านคลองต่อก็เลี้ยงประมาณ 100 รัง เพื่อให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้

ทั้งนี้ มีพื้นที่ 2 ไร่ในการวางรังชันโรง และมีสวนยางพารา 10 ไร่ อาชีพหลัก มีทั้งปลูกยางพารา เลี้ยงวัว และเลี้ยงแพะ แต่ละปีมีรายได้จากการขายน้ำผึ้งชัน โรงหลายแสนบาท รวมทั้งทำรังขายด้วย

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 17 มีนาคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11432

หน้า: 4(บนขวา), 9

Col.Inch: 142.50 Ad Value: 220,875

PRValue (x3): 662,625

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กลุ่มเลี้ยง'ชันโรง'บ้านคลองต่อ ปั่นเต็กรุ่นใหม่สืบทอดอาชีพ



“เราไม่ต้องไปทำอะไรเลย ลงทุนครั้งเดียว ถ้าซื้อรังที่มีสายพันธุ์หรือมีนางพญาไปขาย รังละ 1,200 บาท ไม่ต้องบวกค่าอาหารเพิ่มแล้ว มันออกหากินเอง มีข้อดีตรงนี้ สามารถเก็บ น้ำหวาน และขายรังเป็น 1 2 3 4 ได้ ซึ่ง ชันโรงตัวเล็กอยู่ข้างเงินที่กลุ่มส่งเสริมเลี้ยง อยู่ได้ทุกพื้นที่ ในเมืองก็เลี้ยงได้ ในพื้นที่ที่มี ดอกไม้ มะพร้าว ปาล์ม หรือพืชผักสวนครัว แต่สวนที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายจะดีที่สุด สิ่ง ที่ควรระวังคือพวกมด จิ้งจก ต้องคอยดูให้ดี”

สำหรับบ้านคลองต่อได้เปรียบ ตรงที่มี ภูเขา มีน้ำตก มีลำคลองขนาดใหญ่หลังหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ขณะที่สองข้างคลอง ปลูกผลไม้ เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ช่วงฤดูกลของน้ำหวานในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. คอนันยางพาราเปลี่ยนใบ จะได้น้ำหวาน จากยางพารา และยังมีพวกเงาะ ทุเรียน ลองกองก็ออกดอกช่วงนั้น ซึ่งผลวิจัยพบว่า ในยางมังคุดมีสารสร้างอนุสตรูส ในหมู่บ้าน ปลูกมังคุดเยอะ ชันโรงเก็บยางไม้มาสร้างถ้วย น้ำหวานหรือชันโรง สามารถขายได้ก.ก.ละ 1,000 บาท และนำมาแปรรูปเป็นอาหารหมัก แต่การทำอาหารหมักจะใช้ผึ้ง ใช้ชันโรง

ที่ต้องมาสกัดด้วยน้ำมัน มะพร้าว จะได้เป็นชัน เหลือๆ แล้วค่อยมา แปรรูปอีกที

ส่วนช่วงฤดูฝน ชันโรงออกหากิน ลำบาก จะไม่เก็บ น้ำหวาน ปีหนึ่งเก็บได้ 1-2 ครั้ง ส่วนจะได้น้ำหวานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่าชันโรงชัน



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 17 มีนาคม 2565

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11432

หน้า: 4(บนขวา), 9

Col.Inch: 142.50 Ad Value: 220,875

PRValue (x3): 662,625

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กลุ่มเลี้ยง'ชั้นโรง'บ้านคลองต่อ ปั่นเต็กรุ่นใหม่สี่บทอดอาชีพ

หรือไม่ แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์จะได้
นำหวานเยอะไปด้วย

“ที่ผ่านมากการทำอาชีพเชิงเดี่ยวเริ่มลำบาก
ยางพาราบางช่วงถูกมาก แต่คนที่ทำแบบผสม
ผสานอยู่ในสวน ทำให้มีรายได้ดีมากขึ้น
อย่างเมื่อก่อนยางพารา กก.ละ 30-40 บาท

พอมาเปรียบเทียบกับ
เกษตรกรที่ทำชั้นโรง กลับมี
รายได้ที่สามารถช่วยเหลือ
ครอบครัวได้เยอะ”

บังอิฟูคจึงแผนใน
อนาคตของกลุ่มว่า จะมุ่ง
พัฒนาเรื่องของมาตรฐาน
ต่างๆ ทั้งเรื่องของน้ำผึ้ง
และการทำฟาร์มเลี้ยงเพื่อ
ให้ส่งออกได้

สนใจอยากเลี้ยงชั้นโรง หรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเข้าไปดูได้ที่เพจ
ชั้นโรง นาตาฟาร์ม โทร.08-2266-4985

ภาวิณีญ์ เจริญยิ่ง



หน้า 17

**ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์
ยกระดับรายได้ชาวนา**

ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ยกระดับรายได้ชาวนา



นายฤทธิชัย คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา กล่าวว่า เนื่องจากมีโรคโควิด-19 ระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรก็จะมีผลกระทบ ทำให้เกษตรกรไม่มีรายได้ หรือรายได้ลดลง แล้วปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ขาดแคลน ดังนั้น กรมการข้าวจึงได้มีแนวทางยกระดับรายได้ของเกษตรกร และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร

แล้วกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการ เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ และสามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรได้ในอีกทางหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เป็นจุดที่จะใช้ในการศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่ต้องการดูนวัตกรรมด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพ

สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ด

พันธุ์ข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ที่จะทำให้กรมการข้าวบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ชาวนาทุกคนได้ใช้เมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลาต่อไป

นายกิตติศักดิ์ เอกอรุณ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการจัดซื้อเครื่องจักรซึ่งติดตั้งในโรงงานอาคารปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม จนมาถึงปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์





ที่ผ่านมา ซึ่งศูนย์เม็ล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ได้รับการปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงสภาพ เม็ล็ดพันธุ์ จัดหาชุดเครื่องจักรพร้อม จัดเรียงแบบอัตโนมัติ เพิ่มระบบไฟฟ้า ควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์โรงงาน ปรับปรุงสภาพเม็ล็ดพันธุ์ รวมถึงก่อสร้าง อาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อ การปรับปรุงสภาพเม็ล็ดพันธุ์ประจำโรงงาน ใหม่ ซึ่งสามารถรองรับเป้าหมายการผลิต เม็ล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการผลิตภาค การเกษตรได้.

ส่งออกน้ำผลไม้ทำเงินกว่า2หมื่นล้าน

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ศึกษาติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกสินค้าผลไม้ พบว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคสนใจรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพเพิ่มขึ้น ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำผลไม้อันดับที่ 8 ของโลก ปี 2564 ไทยส่งออกน้ำผลไม้มูลค่า 640.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 20,189.03 ล้านบาท ขยายตัวจากปีก่อนหน้าถึง 14.31% ทั้งนี้ การส่งออกสินค้าผลไม้ถือเป็นกลไกที่มีส่วนสำคัญช่วยบริหารจัดการสินค้าเกษตร ป้องกันผลผลิตสินค้าเกษตรและผลไม้ล้นตลาด รวมทั้งเป็นการขยายมูลค่าการส่งออก และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของสินค้าเพื่อจำหน่ายให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

สนค. ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลบริษัทมินเทล (Mintel) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก โดยมินเทลได้ทำการสำรวจผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่วางจำหน่ายทั่วโลก ในช่วงระยะเวลา 10 ปี (2555-2564) พบว่าผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ที่ผลิตจากไทย มีวางจำหน่ายมากเป็นอันดับ 2 ของโลก มีจำนวน 3,190 รายการ คิดเป็น 4.2% รองจากจีนที่มีสินค้าผลไม้วางจำหน่ายมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก มีจำนวน 3,628 รายการ คิดเป็น 4.78% และอันดับ 3 คือ บราซิล จำนวน 2,839 รายการ คิดเป็น 3.74%

เมื่อพิจารณาตลาดส่งออกน้ำผลไม้ไทย

ที่สำคัญของไทยพบว่าสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำผลไม้อันดับ 1 ของโลก เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยมาตลอด โดยไทยมีส่วนส่งออมน้ำผลไม้ไปตลาดสหรัฐฯ ในระดับสูง ในปี 2564 ไทยมีการส่งออกน้ำผลไม้ไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 286.30 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 41.6% ของมูลค่าการส่งออกน้ำผลไม้ทั้งหมดของไทย

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทย รวมทั้งเกษตรกร ควรมีส่วนร่วมในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตน้ำผลไม้ที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีจริยธรรม รวมทั้งเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดสำคัญของไทย รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จอปลดล็อกข้าวโพด-ข้าวสาลี

● ส่งขงกรมการก่อนตัดสินใจ

● ลุยต่อ'ปุ๋ยสั่งตัด-ปุ๋ยอินทรีย์'

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางการดูแลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวสาลีแพง ว่า ได้หารือร่วมกันระหว่างปลัดกระทรวงพาณิชย์กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นร่วมกันเบื้องต้นว่าต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สูงขึ้นมากโดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญ 3 ตัวข้าวโพด ข้าวสาลี และปลาป่นซึ่งข้าวโพดราคาสูงขึ้นมาโดยเฉพาะในประเทศ จากปกติ กก.ละ 6-7 บาทแต่ขณะนี้มียุโรปกว่า 11 บาทขณะที่ข้าวสาลีในตลาดโลกก็ราคาสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามทั้งหมดยังไม่เป็นที่ยุติ มีแต่ความเห็นว่าจะผ่อนปรนแก้ปัญหาการนำเข้าข้าวโพดหรือผ่อนปรนที่มีมติว่าจะนำเข้าข้าวสาลีหนึ่งส่วนต้องซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรไทยสามส่วนที่เรียกว่า 3 ต่อ 1 เพื่อป้องกันไม่ให้นำเข้าข้าวสาลีมากเกินไปและทำให้ข้าวโพดในประเทศราคาตกส่วนการจะปรับตามสัดส่วนนี้หรือไม่ต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการนโยบายระดับชาติทั้งคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือคณะกรรมการอาหารสัตว์เป็นต้น แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายที่ต้องการช่วยทั้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสัตว์และผู้บริโภค ไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดผลกระทบเดือดร้อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านมามาสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยได้เสนอ



แนวทางแก้ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์แพงได้แก่ 1.ยกเลิกมาตรการควบคุมการนำเข้าข้าวสาลี 3:1 ส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าข้าวสาลีได้โดยเสรีจากหลายแหล่งทั่วโลกส่งผลให้ราคาการซื้อขายเป็นไปตามกลไกตลาดโลก 2.ยกเลิกภาษีสรรพสามิตนำเข้ากากถั่วเหลือง 2% เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ 3.เปิดให้นำเข้าข้าวโพดภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกอาฟต้ายกเลิกโควตาภาษีและค่าธรรมเนียมในปริมาณที่ขาดแคลนในปี 65 เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบทำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดปีและลดต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรี 'ไม่ได้' หนึ่งนโยบายที่ราคาวัตถุดิบอาหาร

สัตว์และปุ๋ยขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาจริงจังกมาโดยตลอด ทั้งเรื่องปุ๋ยและความเดือดร้อนของเกษตรกร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ผ่านการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ขอให้เกษตรกรมั่นใจว่ารัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยมีกรณีดำเนินโครงการปุ๋ยสั่งตัด ที่เหมาะสมกับสภาพดินและความต้องการของพืช อีกทั้งเร่งการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เสริมให้ประชาชนใช้ เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน ทั้งนี้ ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หากจะมีการปรับราคา กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาคำร้องของผู้ประกอบการก่อน ซึ่งขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ยังไม่มีใครทำเรื่องขอปรับราคาอย่างเป็นทางการ

“เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ แต่สามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”.